

Source :

ข่าวสั้น

60412282

Date : 1 S.A. 2560

Page :

10

No :

# SEAOIL ชี้เพลิงไหม้รถบรรทุก ยันไม่กระทบ-ย้ำมันประกันภัย

การนิคมอุตสาหกรรมฯ สั่ง SEAOIL หยุด  
กิจการขยอย SOC ชั่วคราว 30 วัน หลัง  
เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก ล้นมูลค่าความ  
เสียหายไม่เกินวงเงินประกัน 575 ล้านบาท  
มั่นใจ 61 พลิกมีกำไร ลุยขยายธุรกิจน้ำมัน

นางสาวนริชา ปานบุญหอม ประธานเจ้า  
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL  
เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบ  
และประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามา  
จากตัวบุคคล หรือ ระบบการดำเนินงาน ซึ่ง  
คาดว่าความเสียหายนอกวงเงินประกันจะส่ง  
ผลให้บริษัท ซีออยล์ บีโตร์เคมีคอล จำกัด  
(SOC) ซึ่งเป็นบริษัทขยอย ขาดทุนเดือนละ  
3 ล้านบาท หากแก้ไขปัญญาได้ตามแผน 60  
วัน ความเสียหายจะอยู่ในวงจำกัดประมาณ  
6 ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อรายได้รวมบริษัท  
เพียง 1-2% เนื่องจาก SOC ยังไม่ได้รับรู้  
รายได้และกำไรสุทธิเต็มที่ และมีรายได้หลัก  
มาจากการซื้อขายน้ำมันกลางทะเล

ล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ได้ประกาศให้ SOC ระงับการประกอบกิจการ  
ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่  
เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและ  
หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำตามพระ  
ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และคาดว่า

จะสามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้ภายใน  
60 วัน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทขยอยได้มีการทำประกัน  
ภัย เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากเหตุอัคคีภัย  
ต่อทรัพย์สินและบุคคลที่สาม ในวงเงินประกัน  
จำนวน 575 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเงินประกัน  
ดังกล่าวจะสามารถครอบคลุมความเสียหายที่  
เกิดขึ้นได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน  
ธุรกิจโดยรวมของบริษัทแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการดูแล  
และรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต, ทรัพย์สิน  
ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย  
การประเมินเบื้องต้น มีรถบรรทุกเสียหายจำนวน  
2 คัน, จุดรับจ่ายน้ำมันดีเซลเพื่อจำหน่าย และ  
บุคคลที่สาม จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย  
ได้นำส่งไปยังโรงพยาบาลวิภาวดี ส่วนอาคาร  
สำนักงานและโรงงาน ไม่ได้รับความเสียหาย  
เนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุ

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่  
28 พ.ย.2560 โดยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก  
ในโรงงานอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี  
ของ SOC ซึ่งเป็นบริษัทขยอย ซึ่งเกิดเพลิงไหม้  
บริเวณจุดรับจ่ายน้ำมันและมีได้ลุกลามไปยัง  
อาคารผลิตหรือพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้น SOC  
ได้ควบคุมพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรฐาน  
รักษาความปลอดภัยภายใน 38 นาที รวมถึง

อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้  
และประเมินความเสียหาย

“ปัจจุบัน SOC ได้รับอนุญาตให้ประกอบ  
กิจการผลิตสารตัวทำลาย หรือ Solvent มี  
กำลังการผลิตอยู่ที่ 180,000 ลิตรต่อวัน โดย  
ส่วนหนึ่งของโรงงานยังอยู่ระหว่างการทดสอบ  
การผลิต และมีบางส่วนที่เริ่มดำเนินการบ้าง  
แล้ว (รวมจุดรับจ่ายน้ำมันดีเซลเพื่อจำหน่าย  
ที่เกิดเหตุ) คาดว่า SOC จะสามารถมีกำลัง  
การผลิตได้เต็มกำลังภายในปี 2561” นางสาว  
นริชา กล่าว

ด้านสัดส่วนรายได้บริษัทมาจากการขาย  
น้ำมัน 90%, โซลาร์รูฟ ที่อปจำนวน 9 เมกะ  
วัตต์ (MW) ประมาณ 2-3% และธุรกิจขน  
แทนชุดเจาะน้ำมัน 5-7% โดยปัจจุบันบริษัทไม่  
ได้รวมรายได้จากหลุมชุดเจาะน้ำมัน เพราะใน  
ส่วนนั้นถือหุ้นร่วมกับรายอื่น สำหรับอัตราส่วน  
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 2  
เท่า ซึ่งในปี 2561 มีนโยบายควบคุมไว้ไม่ให้  
เกิน 2.50-3 เท่า

ขณะที่ในปี 2561 บริษัทมั่นใจผลการ  
ดำเนินงานจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ จากปี 2560  
ที่คาดว่าจะขาดทุน เนื่องจากมีการขยายธุรกิจ  
ใหม่ โดยธุรกิจดังกล่าวจะสามารถเพิ่มปริมาณ  
การซื้อขายน้ำมัน และต่อยอดธุรกิจน้ำมันให้มี  
การเติบโต พร้อมปรับเปลี่ยนการจำหน่ายน้ำมัน  
ให้กับลูกค้ารายใหญ่มากขึ้น ในกลุ่มประเทศ  
CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ  
เวียดนาม) พร้อมทั้งมีแผนลงทุนธุรกิจพลังงาน  
ทางเลือก หลังมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร  
และพนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน  
ของรัฐบาล ■